
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเลิงนกทา  
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1/2566 

วันที ่ 27  กุมภาพันธ์  2566  เวลา  10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเลิงนกทา 

...................................... 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที ่  ช่ือ – สกลุ  ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ
1. นายพัชรพงษ์  ศรีสงวนพาณิชย์ ประธานสภาเทศบาล พัชรพงษ์  ศรีสงวนพาณิชย์  
2. นางล าดวน  สิทธิผล รองประธานสภาเทศบาล -ลา-  
3. นางณัฐชยา  จารุสันต์ สมาชิกสภาเทศบาล ณัฐชยา  จารุสันต์  
4. นางไพบูลย์  อักษรพิมพ์ สมาชิกสภาเทศบาล ไพบูลย์  อักษรพิมพ์  
5. นางกรกนก  เดชเสน สมาชิกสภาเทศบาล กรกนก  เดชเสน  
6. นายบัญญัติ กองแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล บัญญัติ กองแก้ว  
7. นายธนะพัฒน์  โลหะปัตย์ สมาชิกสภาเทศบาล ธนะพัฒน์  โลหะปัตย์  
8. นางสาวมยุรี  สายสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล มยุรี  สายสุวรรณ  
9. นายกิตติศักดิ์  พิศวง สมาชิกสภาเทศบาล กิตติศักดิ์  พิศวง  

10. นางลัดดาวัลย์  ธาตุทอง สมาชิกสภาเทศบาล ลัดดาวัลย์  ธาตุทอง  
11. นายเฉลิมพล  วรกา สมาชิกสภาเทศบาล เฉลิมพล  วรกา  
12. นายเชิดชาญ  นิพรรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาล เชิดชาญ  นิพรรัมย์  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที ่ ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ
1. นายอิทธิชัยยะ  จึงจิรโรจน์ นายกเทศมนตรีฯ อิทธิชัยยะ  จึงจิรโรจน์  
2. นายอภิชา  พงษ์แสน รองนายกเทศมนตรีฯ อภิชา  พงษ์แสน  
3. นายพยอม  บุญค า รองนายกเทศมนตรีฯ -ลา-  
4. นายช านาญกิจ  สุทธ์พัฒนกุล เลขานุการนายกฯ -ลา-  
5. นายเกียรติศักดิ์  ชูรัตน์ รองปลัดเทศบาลฯ เกียรติศักดิ์  ชูรัตน์  
6. นางจ ารัส  พรมวงศ์ ผู้อ านวยการกองคลัง จ ารัส  พรมวงศ์  
7. นางสาวนิวัฒนา  ศุภผลา หัวหน้าส านักปลัด นิวัฒนา  ศุภผลา  
8. นายสมพร  บูรพันธ์ุ ผู้อ านวยการกองการศึกษา สมพร  บูรพันธ์ุ  
9. นางสาวธัญชนก ผ่านเมือง หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ธัญชนก ผ่านเมือง  

10. นายอินทร์เปลี่ยน  สุพิมล ประธานชุมชนสี่เสือพัฒนา อินทร์เปลี่ยน  สุพิมล  
11. นายสมศักดิ์  สร้อยแก้ว ประธานชุมชนเปงจาน สมศักดิ์  สร้อยแก้ว  
12. นางสาวจุรีรัตน์  กองดวง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ จุรีรัตน์  กองดวง  
13. นายปรีชา  ไชยภูมิ ประธานชุมชนร่วมมิตรฯ ปรีชา  ไชยภูมิ  
14. นายศาสตรพงษ์  กองศรีมา ผ.อ.ร.ร.ท.ต.เลิงนกทา ศาสตรพงษ์  กองศรีมา  
15. นายปราโมทย์  ศรีมาตย์จันทร์ ครู ร.ร.ท.ต.เลิงนกทา ปราโมทย์  ศรีมาตย์จันทร์  
16. นางศุภารัตน์  จุลยะโชค ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 ศุภารัตน์  จุลยะโชค  
17. นางสาวเฟื่องฟ้า ดาวพิริยะกจิ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เฟื่องฟ้า ดาวพิริยะกิจ  
18. นายธนิต  ศรีมันตะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ธนิต  ศรีมันตะ  
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วันน้ี เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุม เวลา 10.00 น.  และ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเลิงนก
ทา ได้มาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาเทศบาล ได้ให้สัญญาณ นายพัชรพงษ์  ศรีสงวนพาณิชย์ 
ประธานสภาเทศบาลต าบลเลิงนกทา ได้ท าหน้าที่ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
 
นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์ เรียน นายกเทศมนตรีต าบลเลิงนกทา คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก 
ประธานสภาเทศบาล             สภาเทศบาลและผู้ร่วมประชุม  ทุกท่าน ครับ 
 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์  1.ขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล   ผู้อ านวยการกอง พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ทกุกอง และ 

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทาในการให้ความร่วมมอื กิจกรรมงานบุญ
คูณลานอ าเภอเลิงนกทา ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2566 
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เทศบาลรับรางวัลที่ภาคภูมิใจชนะเลิศ  
อันดับที่ 1  ประกอบด้วย  

1.อาหารพาแลง 
           2.นักร้อง ประเภท ชาย/หญงิ พร้อมหางเครื่อง 
 

2.รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
เลิงนกทา ประจ าปีงบประมาณ 2565  

 
3.แจ้งประชาสัมพันธ์ให้สภาเทศบาลต าบลเลิงนกทา ทราบ 
ผู้บริหารท้องถ่ิน ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2566-
2570 แก้ไขครั้งที่ 1/2566 

   
     4.รับโอนพนักงานส่วนต าบล ราย นางสาวเฟื่องฟ้า ดาวพิริยะกิจ 

   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน สังกัดเดิม องค์การ 
บริหารส่วนต าบลย่อ อ าเภอค าเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร  มาด ารง
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลเลิงนกทา อ าเภอเลิงนกทา จังหวัด
ยโสธร (รับโอนเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565) 

 
5.รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ ราย นายเกียรติศักดิ์ ชูรัตน์ 
ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับต้น) 
สังกัดเดิม เทศบาลต าบลกันทรอม อ าเภอขุญหาญ จังหวัดศรีสะ
เกษ มาด ารงต าแหน่ง รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถ่ิน 
ระดับต้น) เทศบาลต าบลเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 
(รับโอนเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566) 
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6.รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย นาย
ปราโมทย์ สีมาตย์จันทร์ ต าแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 สังกัดเดิม 
โรงเรียนโพธ์ิทอง “จินดามณี” สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง มาด ารงต าแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 
โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา สังกัด เทศบาลต าบลเลิงนกทา จังหวัด
ยโสธร (รับโอนเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566) 

 
7.รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ ราย นางสาวนิวัฒนา ศุภผลา 
ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล (นกับริหารงานทั่วไป ระดับ
ต้น) สังกัดเดิม เทศบาลต าบลบ้านโต้น อ าเภอพระยืน จังหวัด
ขอนแก่น มาด ารงต าแหนง่ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล (นกั
บรหิารงานทั่วไป ระดับต้น) เทศบาลต าบลเลิงนกทา อ าเภอเลิงนก
ทา จังหวัดยโสธร (รบัโอนเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566)  
 
เชิญแนะน าตัวครับ 
-นายเกียรติศักดิ์  ชูรัตน์ ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาล ย้ายมาจาก 
เทศบาลต าบลกันทรอม อ าเภอขุญหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ครับ 
ยินดีรับใช้ ครับ และน้อมรบัค าแนะน าจาก คณะผูบ้รหิาร สมาชิก
สภาเทศบาลต าบลเลิงนกทา ทุกท่าน ครบั 
 
-นางสาวนิวัฒนา  ศุภผลา ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด ย้ายมา
จากเทศบาลต าบลบ้านโต้น อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ยินดี
รับใช้ ค่ะ 
 
-นายปราโมทย์ สีมาตย์จันทร์ ต าแหนง่ ครู อันดับ คศ.1 ย้ายมา
จากโรงเรียนโพธ์ิทอง “จินดามณ”ี สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสงิหบ์ุรี อ่างทอง ยินดีรบัใช้ ครับ ดีใจที่ได้
กลับมาปฏิบัตหิน้าที่ใกล้ครอบครัว ครับ 
 
-นางสาวเฟื่องฟ้า ดาวพิริยะกิจ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
ปฏิบัติงาน ย้ายมาจาก องค์การบริหารส่วนต าบลย่อ อ าเภอค า
เข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร ยินดีรับใช้ ค่ะ 
 
8.ขอความคิดเห็นสภาเทศบาลต าบลเลิงนกทา เกี่ยวกับการจัดซื้อ 

ถังขยะ ครับ เชิญทุกท่านได้เสนอความคิดเห็น การจัดซือ้ถังขยะ 
ครับ 
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นายบัญญัติ  กองแก้ว เรียน ประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ กระผม ขอเสนอว่า ที่ผ่านมา 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลได้ยกเลิกการจัดซื้อถึงขยะ ขอเพิ่มเป็นรถบรรทุกขยะ วันนี้

ขอความคิดเห็นจากที่ประชุมจะจัดซื้อถังขยะ ในความคิดของ
กระผม มีถังขยะบริการพี่น้องประชาชนเป็นการให้บริการที่ดี 
ขณะนี้เทศบาลขอความคิดเห็นให้ที่ประชุมเสนอการจัดซื้อถังขยะ 
และรถบรรทุกขยะจะใช้อยู่หรือไม่ ถังขยะเดิมที่ใช้อยู่บางบ้านเกิด
การช ารุดเนื่องจากใช้งานมานาน ปัจจุบันถังขยะที่บริการประชาชน
ไม่ได้ซื้อเพิ่ม ที่ เทศบาลเคยเสนอไว้ในที่ประชุมที่ผ่านว่าจะให้
ประชาชนน าขยะของตนเองมาทิ้งใส่รถบรรทุกขยะที่ ว่ิงไปตาม
ชุมชนต่างๆ โดยเปิดเพลงไปด้วย เพื่อให้ทราบว่ารถบรรทุกขยะ
ได้มารับขยะแล้ว 

 
นายอิทธิชัยยะ จึงจริะโรจน ์ ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผูร้่วมประชุม 
นายกเทศมนตรีฯ ทุกท่าน หน้าที่ เทศบาลจะต้องบ าบัดทุกข์ บ ารุงให้กับพี่น้อง

ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ปัญหาหลายๆ อย่าง
เทศบาลจ าเป็นที่จะต้องเรง่ด าเนินการ  เทศบาลจะจัดซื้อรถบรรทุก
ขยะขนาดใหญ่เพิ่มอีก จ านวน  1 คัน ขยะทุกบ้านจ าเป็นต้องเก็บ
ทุกวัน ลดปัญหาการแพร่ระบาดจากเช้ือโรค ในอนาคตข้างหน้าจะ
ได้หารือ สภาเทศบาลอีกครั้งในการจัดซื้อรถบรรทุกขยะคันใหม่ 
ครับ 

 
นายเชิดชาญ นิพรรัมย ์ เรียน ประธานสภาเทศบาล ทีเ่คารพ จะใช้วิธีโหวด หรือยังไงครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล ถังขยะที่จะจัดซื้อ ขอทราบว่าวางถังขยะได้ทุกครัวเรอืน หรอืไม่

ครับ 
 
นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์ เรียน ผูร้่วมประชุม ทุกท่าน ที่ท่านเชิดชาญ นิพรรัมย์ ถามเป็นการ 
ประธานสภาเทศบาล ปรึกษาหารือที่ประชุม ครับ 
 
นายธนิต  ศรีมันตะ เรียน ประธานสภาเทศบาล ทีเ่คารพ ถังขยะเทศบาลให้ครัวเรือนละ   
ผู้ใหญบ่้าน หมูท่ี่  1 ถัง ถ้าวางไว้ด้านนอก บ้านอื่นมาทิ้งร่วมปญัหาตามมาจ านวนมาก 
 
นายอิทธิชัยยะ จึงจิรโรจน์ ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้ร่วมประชุม 
นายกเทศมนตรีฯ  ทุกท่าน ถังขยะที่จะจัดซื้อใหม่ นโยบายจะให้ทุกครัวเรือน ครับ 
 แนวคิดเดิมว่าจะไม่จัดซื้อถังขยะเพิ่ม ต่อมาพบปัญหาจ านวนมาก 

ในวันน้ีเลยขอหารือสภาเทศบาล ว่าประชาชนต้องการให้มีถังขยะ
รายครัวเรือน และจะขอความร่วมมือประชาชนทุกครัวเรือนให้เก็บ
ถั งขยะ ไ ว้ ในบ ริ เ วณบ้ าน  เ พื่ อล ดปัญหาก ารน าขยะจาก
บุคคลภายนอกมาทิ้ง และลดปัญหาสุนัขมาลื้อขยะท าให้เกิดปัญหา
สกปรก บางจุดมีวัยรุ่นน ารถมอเตอร์ไซด์ลากไปไว้เขตนอกพื้นที่ 
หากที่ประชุมมีแนวทางที่ดีสามารถเสนอได้ครับ การจัดซื้อได้ ครับ 
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 ถ้าเป็นไปได้ต้องการถังขยะขนาดเล็กแบบมีรูบริเวณก้นถังลดปัญหา

น้ าขัง ถ้าไม่มีเทศบาลจะด าเนินการเจาะรูให้ก่อนส่งมอบให้
ครัวเรือนครับ ฝากกองสาธารณสุขฯ ขอความร่วมมือหารือชุมชน 
ประธานชุมชน อาทิตย์ถัดไปน่าจะได้ค าตอบ ครับ ขอก าลังกองช่าง 
กองการศึกษา ออกส ารวจ ด้วยกัน ฝากสมาชิกสภาเทศบาล ท่าน
ใดไม่ติดภารกิจช่วยลงพื้นที่ไปด้วยกัน ครับ 

 
 
นายบัญญัติ  กองแก้ว เรียน ประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ ค่าบริการจัดเก็บค่าขยะ 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาล จัดเก็บครัวเรือนละ 10 บาท ทั้ งหมดหรือไม่ครับ 

ค่าบริการประชาชนน่าจะเก็บครัวเรือนละ 10 บาท ร้านอาหารที่มี
ขยะจ านวนมากน่าจะจัดเก็บเพิ่ม เช่น ร้านนานาเค้ก เป็นต้น 

 
 
นายอิทธิชัยยะ  จึงจิรโรจน ์ ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผูร้่วมประชุม 
นายกเทศมนตรีฯ ทุกท่าน การจัดเกบ็ค่าขยะไม่ได้เกบ็เท่ากันทุกครัวเรือน ร้านอาหาร

ครูหนิง โรงสีไฟพงษ์เจริญ จัดเก็บ 100 บาท/เดือน ฝาก
ปลัดเทศบาล และผู้อ านวยการกองคลงัลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้า
ร้านใดถังขยะเต็มไมเ่พียงพอ ครับ หากเทศบาลหาคนจัดเกบ็ขยะ
ได้จะให้ค่าจัดเก็บ เช่น จัดเก็บค่าขยะได้ จ านวนเงิน 400.-บาท (สี่
ร้อยบาทถ้วน) เทศบาลจะคิดค่าจัดเก็บให้รอ้ยละ 10 บาท (สิบ
บาทถ้วน) คนจัดเกบ็จะไดร้ับ 40.-บาท (สีส่ิบบาทถ้วน) ไม่ใช่จ้าง
เหมาบรกิาร เดิมปัญหาการจัดเก็บขยะคนเก็บขยะไมท่ราบว่า
เจ้าของบ้านช่วงไหน ก าลงัหาข้อมลูว่าท าได้หรือไม่ บางบ้านไปสาม
รอบไม่พบเจ้าของบ้าน คนที่ไปดูจะรู้ว่าน าขยะไปทิ้งได้ค่าตอบแทน
ตามจ านวนที่จัดเก็บได้ จะได้ทราบว่ามจี านวนกี่หลังคาเรือน 
เทศบาลจะไดป้รบัเวลาในการท างานได ้เงินรายได้เทศบาลที่ท่าน
บัญญัตสิงสัย ในเรือ่งนี้ทางกองคลังจะเป็นผู้รบัผิดชอบในระบบ
บัญชีเทศบาลเอง ครบั 

 
 
นายบัญญัติ  กองแก้ว เรียน ประธานสภาเทศบาล ทีเ่คารพ กระผมขอทราบว่า เทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล จะจ้างแบบจ้างเหมาบริการไดห้รือไม่ ค่าจัดเก็บเป็นรายได้เทศบาล 

เทศบาลจะจัดท าเป็นระบบหรือไม่ เงินน าสง่เทศบาลแล้วน ามาใช้
จ่ายไม่ได้ 
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ระเบียบวาระที่ 2   รับรองรายงานประชุมครั้งที่แล้ว 
นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์ -สมัยสามญั สมัยที่  4   ครั้งที่ 1 /๒๕65  เมื่อวันที่ 18 
ประธานสภาเทศบาล พฤศจิกายน  2565 เพื่อลงมติรบัรองรายงานการประชุม มที่าน

ใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงถ้อยค าของตนเองหรอืไม่ เชิญครบั 
 
 
ที่ประชุม     -ไม่มี- 

 

นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์  ถ้าไม่มีท่านใดเสนอแก้ไขถ้อยค าของตนเอง  กระผม ขอมติ
ประธานสภาเทศบาล   รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1  

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ครับ ท่านใดเห็นชอบ โปรดยก
มือ ครับ 
 

 
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ 

สมัยที่  4   ครั้งที่ 1 /๒๕65  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน  2565 
 
 
ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 
นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์  3.1 ญัตติการก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2566 
ประธานสภาเทศบาล    

เดิม 

     สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 2-31 พฤษภาคม 2565 
     สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1-30 สิงหาคม 2565 
     สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2565 

      -เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอ การก าหนดประชุมสภา 
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 สมัยที่ 3 และสมัยที่ 4 ประจ าปี 
2566 ครับ 

 

นายกิตติศักดิ์  พิศวง   เรียน ประธานสภาเทศบาล ทีเ่คารพ กระผม ขอเสนอการก าหนด
สมาชิกสภาเทศบาล   สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 2566 แบบเดิมครับ 

สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 2-31 พฤษภาคม 2566 
      สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1-30 สิงหาคม 2566 
      สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2566 
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นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ เชิญ 
ประธานสภาเทศบาล ครับ 

 

ที่ประชุม    -ไม่มี- 

 
นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์ ถ้าไม่มี  ขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ ตามทีท่่าน 
ประธานสภาเทศบาล   กิตติศักดิ์ พิศวง เสนอ ครับ 

 
มติที่ประชุม    มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรับรองสมัยประชุมสภา สมัยสามญั  
     ประจ าปี พ.ศ. 2566  
      สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 2-31 พฤษภาคม 2566 
      สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1-30 สิงหาคม 2566 
      สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2566 

 
นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์ 3.2 ญัตติก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2567  
ประธานสภาเทศบาล ซึ่งขอเสนอก าหนดใหส้มัยประชุมสมัยสามญั สมัยแรก ประจ าปี 

2567 เป็นต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 
2567 ในญัตตินี้ขอให้สภาเทศบาลต าบลเลงินกทา ได้พิจารณา
เพื่อลงมตเิห็นชอบ  ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือครบั 

 
มติที่ประชุม    มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบรับรอง สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก 
      ประจ าปี 2567  เป็นต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 1 
      มีนาคม 2567 
 
นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์  3.3 ญัตติขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2566 
ประธานสภาเทศบาล    เพ่ือน ามาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่

  
ส านักปลัดเทศบาล 
-แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน 

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1.โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส าหรับ

ประมวลผล จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000.-บาท 
(สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) เป็นเงิน 44,000.-บาท (สี่หมื่นสี่
พันบาทถ้วน) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 
2564 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
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2.โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 
จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 2,600 บาท (สองพันหกร้อยบาทถ้วน) 
เป็นเงิน 5,200.-บาท (ห้าพันสองร้อยบาทถว้น) ตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม  

 
      เชิญเลขานุการสภาเทศบาลต าบลเลิงนกทา ช้ีแจงระเบียบฯ 
      ให้ที่ประชุม รับทราบ ครับ 
 
 
นางสาวธัญชนก ผ่านเมือง    -ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยวิ ธีการ
เลขานุการสภาเทศบาล   งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 และ 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง  พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ใน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสรา้งที่ท าให้ลักษณะคุณภาพ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้
เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ค่ะ 

 

นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์  ล าดับต่อไป ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลเลิงนกทา ได้เสนอ
ประธานสภาเทศบาล   ญัตติให้ที่ประชุมทราบ ครับ 

 
นายอิทธิชัยยะ จึงจริโรจน ์  เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลเลิงนกทา 
นายกเทศมนตรีฯ     กระผม ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โอนตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ดังน้ี 
 

     ส านักปลัดเทศบาล 
-แผนงานบรหิารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า

ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
1.โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส าหรับประมวลผล 

จ านวน 2 เครื่องราคาเครื่องละ 22,000.-บาท (สองหมื่นสองพันบาท
ถ้วน) รวมเป็นเงิน 44,000.บาท (สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)  ตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
รายละเอียด ดังนี้ 
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คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4  แกนหลัก (4 core)  และ 8 แกนเสมือน  

(8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสมารถในการประมวลผลสูง 
(TurboBoost หรือ Max Boost โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จ านวน 1 หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 

- มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด 

Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จ านวน 1 หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อย 

กว่า 12 นิ้ว 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ10/100/1000 Base-T หรือ 

ดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า WI-FI (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth 

 
2.โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า จ านวน 2 

เครื่องๆ ละ 2,600 บาท (สองพันหกร้อยบาทถ้วน) เป็นเงิน 5,200.-บาท (ห้า
พันสองร้อยบาทถ้วน) ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2564 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมรายละเอียด ดังน้ี 

คุณลักษณะพื้นฐาน 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A 4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB 
- มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถก าหนดขนาดของกระดาษเองได้ 
 
 

  โอนลด 
โอนลดจากงานบริหารท่ัวไป  งบด าเนินงาน  แผนงาน  งานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 

หมวด เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ านวนเงิน  49,200.-
บาท (สี่หมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 
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      หลักการ 
ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี ้
เหตุผล 

-ด้วยส านักปลัดเทศบาล มีบุคลากรเพิ่ม และมีความจ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การบริการ
ประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ดังนั้น เทศบาลต าบลเลิงนกทา จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
-ส านักปลัดเทศบาล จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน 49,200.-บาท (สี่หมื่นเก้าพันสอง

ร้อยบาทถ้วน) 

ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเลิงนกทา เพื่อพิจารณาต่อไป  

 

นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์  มีท่านใดจะเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายกิตติศักดิ์  พิศวง   เรียน ประธานสภาเทศบาล ทีเ่คารพ กระผม ขอทราบว่า รายการ 
สมาชิกสภาเทศบาล   โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์ 
     เลเซอร์ จัดซื้อใหม่ ถูกต้องหรอืไม่ ครับ 
 
นางสาวธัญชนก  ผ่านเมือง  เรียน ประธานสภาเทศบาล ทีเ่คารพ และผูร้่วมประชุม ทุกท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาล   ดิฉัน ขอน าเรียนให้ทีป่ระชุมได้รับทราบ ทีท่่านกิตติศักดิ์ พิศวง 

สอบถาม เป็นโครงการจัดซือ้ใหมท่ั้ง 2 โครงการฯ ค่ะ ด้วย
เทศบาลได้รับโอนข้าราชการเพิ่ม 2 ต าแหน่ง ประกอบด้วย  

1.รองปลัดเทศบาล  
2.หัวหน้าฝ่ายปกครอง  

เนื่องจากคอมพิวเตอรท์ี่มีอยู่ไมเ่พียงพอในการปฏิบัติงานและสืบ
ค้นหาข้อมูล ในการให้บริการประชาชนได้รวดเร็วยิ่ง ส านัก
ปลัดเทศบาลจงึขอสภาเทศบาลจัดซือ้ใหม่ ค่ะ 

 
ที่ประชุม  -รับทราบ- 
  
 
นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์  ที่ประชุมรบัทราบแล้ว ต่อไปขอมตทิี่ประชุมทลีะรายการ  
ประธานสภาเทศบาล   1.โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ส าหรบัประมวลผล 
      จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 22,000.-บาท (สองหมื่นสอง 

พันบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน 44,000.บาท (สีห่มื่นสี่พันบาทถ้วน)   
     ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือ ครบั 
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มติที่ประชุม    มีมตเิป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติให้ส านักปลัดเทศบาล โอนตั้ง 

จ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก
ส าหรับประมวลผล จ านวน 2 เครื่อง 

 
นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์  2.โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพเ์ลเซอร์ หรือ LED ขาวด า จ านวน 2 
ประธานสภาเทศบาล   เครื่องๆ ละ 2,600 บาท (สองพันหกรอ้ยบาทถ้วน) เป็นเงนิ 
      5,200.-บาท (ห้าพันสองรอ้ยบาทถ้วน) ท่านใดเห็นชอบโปรดยก 

มือ ครับ 
 
มติที่ประชุม    มีมตเิป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนมุัติใหส้ านักปลัดเทศบาล โอนตั้ง 

จ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพเ์ลเซอร์ หรอื LED 
ขาวด า จ านวน 2  เครื่อง 

 
นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์  3.4 ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล   พ.ศ. 2566 ครั้งท่ี 1 

1. โครงการขยายไหลท่างพร้อมกอ่สร้างทางเดินเท้าถนนปทมุเท
วา งบประมาณ 940,000. –บาท (เก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 1  งบประมาณ 
500,000.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  

3. โครงการก่อสร้างทางระบายน้ า ถนนอนุกลูประชา งบประมาณ 
180,000. –บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)  

4. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)  ภายในเขตเทศบาล
ต าบลเลิงนกทา  งบประมาณ 500,000. –บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบตัวยูซอยบ้านอาจารย์วินัย 
บ้านยายทอง  งบประมาณ 120,000.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  

6. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเริง
ฤทธ์ิ งบประมาณ 300,000.– บาท (สามแสนบาทถ้วน)   

7. โครงการเสรมิผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรีต ถนนสายโรงปุ๋ย
อินทรีพฒันา งบประมาณ 1,836,200. – บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสาม
หมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)  

8. โครงการจัดซือ้เตาเผาขยะลดมลพิษ งบประมาณ 
9,998,000.-บาท (เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  

9. งบกลาง ประเภท เบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ  งบประมาณ  7,200.-  
บาท (เจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) 

      รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 14,381,400.-บาท 

     (สิบสี่ล้านสามแสนแปดหมื่นหน่ึงพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

     เชิญเลขานุการสภาเทศบาลฯ ช้ีแจงระเบียบฯ ให้ทีป่ระชุม 

รับทราบ ครบั 
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นางสาวธัญชนก ผ่านเมือง   -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการับเงิน การเบิกจ่ายเงนิ การ
เลขานุการสภาเทศบาลฯ  ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน- 
    ทอ้งถ่ิน (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2561 
     “ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดย 
    ได้รับอนุมัตจิากสภาท้องถ่ินภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี ้
     1. ให้กระท าได้เฉพาะกจิการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กร 

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินซึง่เกี่ยวกบัด้านการบรกิารชุมชนและสังคม หรือ
กิจการที่เป็นการเพิม่พูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือกจิการ
ที่จัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือตามที่กฎหมายก าหนด 

     2.ได้ส่งเงินสมทบกองทุนสง่เสรมิกจิการขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถ่ินแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

     3.ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่นอ้ยกว่า 
สามเดือนและกันเงินไว้อีกร้อยละสบิของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานและกรณีทีม่ีสาธารณภัยเกิดข้ึน 

4. เมื่อได้รบัอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินต้องด าเนินการก่อหนีผู้กพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่ง
ปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสม
นั้นเป็นอันพบัไป 

     ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้จ่ายเงินสะสมโดยค านึงถึง 
ฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและเสถียรภาพใน
ระยะยาว 

นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์ ล าดับ ต่อไปขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลเลงินกทา ได้เสนอ
ประธานสภาเทศบาล  ญัตติต่อที่ประชุมทราบ เชิญครับ 
 
นายอิทธิชัยยะ จึงจริโรจน ์ เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลเลิงนกทา 
นายกเทศมนตรีฯ    กระผม ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนมุัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าป ี

    งบประมาณ พ.ศ. 2566ครัง้ที่ 1 รายละเอียด ดังนี ้
1. โครงการขยายไหลท่างพร้อมก่อสร้างทางเดินเท้าถนนปทุมเทวา งบประมาณ 940,000. –บาท 

(เก้าแสนสีห่มื่นบาทถ้วน) ปริมาณงาน ไหล่ทางกว้าง 1.4 เมตร ยาว 230 เมตร และทางเดินเท้ากว้าง 1.50- 
2.20 เมตร ยาว 230 เมตร (ตามแบบเทศบาลต าบลเลิงนกทาก าหนด) และเป็นไปตามแผนพัฒนา 
ท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเตมิฉบับที ่2  หน้าที่  7  ล าดับที ่ 19 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 1  งบประมาณ 500,000.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
ปริมาณงานขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรงัไหล่กว้างข้างละ 0.50 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 790 ตร.ม. (ตามแบบเทศบาลต าบลเลิงนกทาก าหนด) และเป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเตมิฉบับที ่1  หน้าที่  4  ล าดับที ่ 2  

3. โครงการก่อสร้างทางระบายน้ า ถนนอนุกูลประชา งบประมาณ 180,000. –บาท (หนึ่งแสน- 
แปดหมื่นบาทถ้วน) ปรมิาณงาน ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 6.10 เมตร กว้าง 1.00 เมตร ยาว 5.50  
เมตร ลกึ 0.95-1.30 เมตร (ตามแบบเทศบาลต าบลเลงินกทาก าหนด) และเป็นไปตามแผนพัฒนา 
ท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเตมิฉบับที่ 1 หน้าที่ 6 ล าดับที่ 12 
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4. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)  ภายในเขตเทศบาลต าบลเลิงนกทา  งบประมาณ 

500,000. –บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ปริมาณงาน ติดตั้งกล้องวงจรปิด ไม่น้อยกว่า 10 จุด ตามมาตรฐาน 
ICT พร้อมใช้งาน (ตามแบบเทศบาลเลิงนกทาก าหนด) และเป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-
2570) เพิ่มเติมฉบบัที่ 1 หน้าที่ 6 ล าดับที่ 11 

5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบตัวยูซอยบ้านอาจารย์วินัย บ้านยายทอง   งบประมาณ 
120,000.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.40 เมตร  ลึก 0.40-0.60 เมตร 
ยาว 32 เมตร (ตามแบบเทศบาลต าบลเลิงนกทาก าหนด) และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-
2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 หน้าที่ 8 ล าดับที่ 24  

6. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเริงฤทธ์ิ งบประมาณ 300,000.– บาท 
(สามแสนบาทถ้วน)  ปรมิาณงาน ขนาด 1-2.10×2.10 เมตร ยาว 6 เมตร จ านวน 1 แห่ง (ตามแบบ
เทศบาลต าบลเลิงนกทาก าหนด) และเป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเตมิฉบับที่ 2 
หน้าที่ 8 ล าดับที่ 23 

7. โครงการเสรมิผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายโรงปุ๋ยอินทรีพัฒนา งบประมาณ 
1,836,200. – บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ความยาวรวม 415 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,660 ตาราง
เมตร (ตามแบบเทศบาลต าบลเลิงนกทาก าหนด) และเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-
2570) เพิ่มเติมฉบบัที่ 2 หน้าที่ 4 ล าดับที่ 2 

8. โครงการจัดซือ้เตาเผาขยะลดมลพิษ งบประมาณ 9,998,000.-บาท (เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่น
แปดพันบาทถ้วน) ปริมาณงาน จัดซื้อเตาเผาขยะลดมลพิษประหยัดพลังงานแบบตั้งพื้น ขนาด 500 กิโลกรัม/
ช่ัวโมง (ตามแบบเทศบาลต าบลเลิงนกทาก าหนด) และเป็นไปตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 
เพิ่มเตมิฉบบัที่ 1 หน้าที่ 9 ล าดับที่ 2 

9. งบกลาง ประเภท เบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ  งบประมาณ  7,200.-  บาท (เจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) 
   รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 14,381,400.-บาท (สิบสี่ล้านสามแสนแปดหมื่นหน่ึงพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

 กองคลัง เทศบาลต าบลเลิงนกทา รับรองยอดเงินสะสมท่ีสามารถน าไปใช้ได้ ณ วันท่ี 30 
กันยายน  2565 จ านวน 17,331,434.08 บาท (สิบเจ็ดล้านสามแสนสามหมื่นหน่ึงพันสี่ร้อยสามสิบสี่
บาทแปดสตางค์)  โดยมีหลักการและเหตุผล ดังน้ี 

 

หลักการ   

ขออนุมัตจิ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ครั้งที่ 1 

เหตุผล 
เพื่อเป็นการบริการชุมชนและสังคมเทศบาลต าบลเลิงนกทา และเพื่อสิทธิประโยชน์ของ 

ประชาชนและบุคลากรที่พึ่งได้  การด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม จึง
ขอเสนอจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566  
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  ดังนั้น เทศบาลต าบลเลิงนกทา  จึงขออนุมัตจิ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ครั้งที่ 1 จ านวน 9 รายการ รายละเอียด ดังกล่าวข้างต้น 

   ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเลิงนกทา เพื่อพิจารณาต่อไป 

 
นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์  มีท่านใดจะเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
นายบัญญัติ  กองแก้ว   เรียน ประธานสภาเทศบาล ทีเ่คารพ โครงการก่อสร้างท่อลอด
สมาชิกสภาเทศบาล   เหลี่ยมคอนกรีตเสรมิเหลก็ ถนนเริงฤทธ์ิ งบประมาณ 
      300,000.– บาท (สามแสนบาทถ้วน)  ปรมิาณงาน ขนาด 1- 

2.10×2.10 เมตร ยาว 6 เมตร จ านวน 1 แห่ง ขนาด 1-2.10 
เป็นทางน้ าผ่านถูกหรือไม่ ครับ 

 
นายอิทธิชัยยะ จึงจริโรจน ์ ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผูร้่วมประชุม 
นายกเทศมนตรีฯ ทุกท่าน ในเรือ่งนี้ใหก้องช่างได้ช้ีแจงให้ทีป่ระชุมรับทราบด้วย 
 
นายเจนวิทย์  บุญกจิ เรียน ประธานสภาเทศบาล ทีเ่คารพ และผูร้่วมประชุม ทุกท่าน 
นายช่างโยธาช านาญงาน  กระผม ขอน าเรียนให้ทีป่ระชุมรบัทราบ ดังนี้ นะครับ ทีท่่าน 

บัญญัติถาม ขนาด 1-2.10*2.10 เมตร ที่ถูกต้องคือ ปริมาณงาน
ขนาด 1 ช่อง ขนาดกว้าง 2.10 เมตร สูง 2.10 เมตร ยาว 6 
เมตร จ านวน 1 แห่ง (ตามแบบเทศบาลก าหนด) และเป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเตมิฉบบัที่ 2 
หน้าที่ 4 ล าดับที่ 2 ครับ 

 
นายบัญญัติ  กองแก้ว   เรียน ประธานสภาเทศบาล ทีเ่คารพ กระผม ขอสอบถามโครงการ
สมาชิกสภาเทศบาล   ที่ 8 โครงการจัดซื้อเตาเผาขยะลดมลพิษ งบประมาณ 

9,998,000.-บาท (เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
ปริมาณงาน จัดซื้อเตาเผาขยะลดมลพิษประหยัดพลงังานแบบตั้ง
พื้น ขนาด 500 กิโลกรัม/ช่ัวโมง (ตามแบบเทศบาลต าบลเลิงนก 
ทาก าหนด) และเป็นไปตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2566-
2570) เพิ่มเติมฉบบัที่ 1 หน้าที่ 9 ล าดับที่ 2 เทศบาลได้
ด าเนินการประชาคมประชาชนที่อยูบ่รเิวณรอบๆ หรอืยัง และผล
การตอบรับเป็นประการใดบ้าง และได้จ านวนกี่ครัวเรอืน การ
ประชาคมเฉพาะในเขตเทศบาลที่เดียวหรือไม่ อย่างไร และพื้นที่
ข้างเคียงได้ประชาคมหรือไม่ และได้ท าการศึกษาข้อดี ข้อเสยี 
หรือยงั พอสรุป ข้อดี ข้อเสีย จ านวนขยะแต่ละวันสามารถรองรบั 
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ได้หรือไม่ ปริมาณขยะทีเ่ทศบาลก าหนดไว้โดยประมาณวันละ 5 
ตันต่อวัน เทศบาลจะจัดซื้อได้ตามเกณฑ์หรือไม่ ครับ การก าหนด
เทศบาลก าหนดหรอืบริษัทฯ ก าหนดให้ ในแบบเป็นเทศบาล
ก าหนด เทศบาลจะจัดซื้อใหเ้ป็นไปตามเกณฑร์าคาน้ีหรือไม่ 
เครื่องเผาขยะราคาเก้าล้านเศษๆ รวมโครงสร้างด้วยหรือไม่ ลงมอื
ปฏิบัติแล้วพบปัญหา จึงขอทราบว่าเทศบาลได้ประชาคม บา้นใกล้
เรือนเคียง เช่น บ้านกุดโจด ข้อมูลสิ่งแวดล้อมหลายอย่างทีค่วร
ศึกษา กระผม ต้องการเตาเผาคุณภาพดีๆ ครับ 
 

 
นายอิทธิชัยยะ จึงจริโรจน ์ ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผูร้่วมประชุม 
นายกเทศมนตรีฯ ทุกท่าน การประชาคมในเขตเทศบาลได้ด าเนินการเป็นที่เรยีบร้อย 

แล้ว จ านวน 628 ครัวเรือน ในพื้นที่เทศบาลต าบลสวาทและ
องค์การบรหิารส่วนต าบลสามแยก เทศบาลได้จัดท าแบบสอบถาม
แล้ว อนาคตเทศบาลต าบลสวาท จะต้องจัดซื้อรถบรรทุกขยะ เพื่อ
น าขยะมาทิ้งร่วมกับเทศบาลต าบลเลิงนกทา แนวทางวิธีการ 
ด าเนินการถ้าไม่ได้อนุมัติ เทศบาลจะด าเนินการต่อไปไม่ได้ ปัญหา
ที่จะตามมาเทศบาลยงัไม่ทราบ ค่อยศึกษาปัญหาไปด้วยกัน 
เบื้องต้นบริหารจัดการขยะของตนเองให้ผ่านกอ่นหากไม่ด าเนินการ
ก็ไม่ทราบปญัหา ในเบือ้งต้นการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่ใหผ้่าน
ก่อน หากบริหารจัดการได้ ยังไงรอใหเ้ทศบาลด าเนินการทางด้าน
เอกสาร ก่อน ครบั ลักษณะจะเป็นเตาเผาขยะ และโรงเรอืน 
รับประกัน 2 ปี จากการศึกษาดูงานหลายที่พบปัญหา ต่อไปความ
ร้อนได้ที่แล้ว ปัญหาจะลดลง ครบั 
 

นายบัญญัติ  กองแก้ว   เรียน ประธานสภาเทศบาล ทีเ่คารพ  โครงการติดตั้งกล้อง 
สมาชิกสภาเทศบาล   วงจรปิด (CCTV)  ภายในเขตเทศบาลต าบลเลิงนกทา งบประมาณ 

500,000.–บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ปริมาณงาน ติดตัง้กล้อง
วงจรปิด ไม่น้อยกว่า 10 จุด ตามมาตรฐาน ICT พร้อมใช้งาน 
(ตามแบบเทศบาลเลิงนกทาก าหนด) กระผม ขอทราบว่า กล้อง
วงจรปิด (CCTV) กระผม ขอทราบว่าติดตั้งในกลุม่ชุมชนหนาแน่น 
ถูกต้องหรือไม่ กระผม ขอขยายการติดตั้งกล้องออกไปพื้นทีก่ว้างๆ  
ได้หรือไม่ เช่น บรเิวณสี่แยกวัดพรหมวิหาร จุดแยกต่างๆ ในชุมชน 
กระผม เห็นว่างบประมาณ 500,000.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน ) 
น้อยไปหรอืไม่ น่าจะเพิ่มตามจุดแยกต่างๆ ดูในแบบไร้สายมี
เมมโมรี่ในตัว 
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นายอิทธิชัยยะ จึงจริโรจน ์  ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผูร้่วมประชุม 
นายกเทศมนตรีฯ    กล้องวงจรปิด (CCTV) ติดตั้งที่ชุมชนเลิงนกทาชุมชนเดียว กระผม 
      ต้องการให้มีทกุชุมชน ค่อยเกลี่ยไปทุกชุมชน  ชุมชนเปงจานน่าจะ 

เป็นกบัแนวกล้อง ครับทีท่่านบญัญัติยังไมเ่คยเห็นกล้องวงจรปิด 
(CCTV) แบบไร้สายกล้องวงจรปิด (CCTV) เทศบาลจะจัดซื้อตาม
เกณฑ์กระทรวง ICT ก าหนด ครับ 
 

  
นายบัญญัติ กองแก้ว   เรียน ประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ กองคลัง เทศบาลต าบลเลงิ 
สมาชิกสภาเทศบาล   นกทา รับรองยอดเงินสะสมทีส่ามารถน าไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 
      กันยายน  2565 จ านวน 17,331,434.08 บาท (สบิเจ็ดล้าน-
     สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่รอ้ยสามสบิสีบ่าทแปดสตางค์) หาก 

     สภาเทศบาลพจิารณาให้ความเห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว 

      จะกระทบค่าใช้จ่าย เช่น เงินเดือน หรือไม่ ครบั 
 
 

นายพัชรพงษ์  ศรีสงวรพาณิชย์  เชิญ ผู้อ านวยการกองคลงั ช้ีแจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับ
ประธานสภาเทศบาล   ทราบด้วย ครับ 
 
 

นางจ ารัส  พรมวงศ์   เรียน ประธานสภาเทศบาล ที่เคารพ และผู้ร่วมประชุม ทุกท่าน 
ผู้อ านวยการกองคลัง   ดิฉัน ขอน าเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้ นะคะ ยอดเงินสะสมที่ 

    กองคลังได้รับรองที่สามารถน าไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 
       2565  จ านวนเงิน 17,331,434.08 บาท (สิบเจ็ดล้านสาม-
     แสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบสี่บาทแปดสตางค์) เทศบาลขอ 
     จ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 9 รายการ เป็นเงิน 14,381,400.- 
     บาท (สิบสี่ล้านสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งกอง 
     คลังได้กันเงินตามระเบียบฯ คือได้กันเงินสะสมส ารองไว้ 10% 
      ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและส าหรับจ่ายเงินเดือน 3 
      เดือนค่ะ 

 
นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์  มีท่านใดจะเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
มติที่ประชุม     -ไม่มี- 
 
นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์  ถ้าไม่มีกระผม ขอมติทีป่ระชุม ทีละรายการ ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   1. โครงการขยายไหลท่างพร้อมกอ่สร้างทางเดินเท้าถนนปทมุเท 

วา งบประมาณ 940,000. –บาท (เก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ท่าน
ใดเห็นชอบ โปรดยกมือ ครับ 
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มติที่ประชุม    มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนมุัติใหจ้่ายขาดเงินสะสมโครงการ 

ขยายไหล่ทางพร้อมก่อสร้างทางเดินเท้าถนนปทุมเทวา
งบประมาณ 940,000. –บาท (เก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  

 
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 1  งบประมาณ 
500,000.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือ 
ครับ 

 
มติที่ประชุม    มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนมุัติใหจ้่ายขาดเงินสะสมโครงการ 

ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 1  งบประมาณ 500,000.-
บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 

 
3. โครงการก่อสร้างทางระบายน้ า ถนนอนุกลูประชา งบประมาณ 
180,000. –บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ท่านใดเหน็ชอบ 
โปรดยกมือ ครับ 

 
มติที่ประชุม    มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนมุัติใหจ้่ายขาดเงินสะสมโครงการ 

ก่อสร้างทางระบายน้ า ถนนอนุกูลประชา งบประมาณ 
180,000. –บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
 
4.โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)  ภายในเขตเทศบาล
ต าบลเลิงนกทา  งบประมาณ 500,000. –บาท (ห้าแสนบาท
ถ้วน) ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือ ครบั 

 
มติที่ประชุม    มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนมุัติใหจ้่ายขาดเงินสะสมโครงการ 
     ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)  ภายในเขตเทศบาลต าบลเลิงนกทา 
       งบประมาณ 500,000. –บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  
 

5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบตัวยูซอยบ้านอาจารย์วินัย 
บ้านยายทอง  งบประมาณ 120,000.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่น
บาทถ้วน) ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือ ครบั 

 
มติที่ประชุม    มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนมุัติใหจ้่ายขาดเงินสะสมโครงการ 

ก่อสร้างรางระบายน้ าแบบตัวยูซอยบ้านอาจารย์วินัย บ้านยาย 
ทอง  งบประมาณ 120,000.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  
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6. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเริง
ฤทธ์ิ งบประมาณ 300,000.– บาท (สามแสนบาทถ้วน) ทา่นใด
เห็นชอบ โปรดยกมือ ครับ 

 
มติที่ประชุม    มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนมุัติใหจ้่ายขาดเงินสะสมโครงการ 

ก่อสร้างทอ่ลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเรงิฤทธ์ิ 
งบประมาณ 300,000.– บาท (สามแสนบาทถ้วน) 

   
7. โครงการเสรมิผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายโรงปุ๋ย
อินทรีพฒันา งบประมาณ 1,836,200. – บาท (หนึ่งล้านแปด
แสนสามหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) ท่านใดเห็นชอบ โปรดยก
มือ ครับ 
 

มติที่ประชุม    มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนมุัติใหจ้่ายขาดเงินสะสมโครงการ 
เสริมผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนกรีต ถนนสายโรงปุ๋ยอินทรพีัฒนา 
งบประมาณ 1,836,200. – บาท (หนึง่ล้านแปดแสนสามหมื่น
หกพันสองร้อยบาทถ้วน)  

 
  

8. โครงการจัดซือ้เตาเผาขยะลดมลพิษ งบประมาณ 
9,998,000.-บาท (เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือ ครับ 
 
 

มติที่ประชุม    มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนมุัติใหจ้่ายขาดเงินสะสมโครงการ 
     จัดซื้อเตาเผาขยะลดมลพิษ งบประมาณ 9,998,000.-บาท (เก้า-
     ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
  

9. งบกลาง ประเภท เบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ  งบประมาณ  7,200.-  
บาท (เจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)ท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือ ครับ 
 

 
มติที่ประชุม    มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนมุัติใหจ้่ายขาดเงินสะสมงบกลาง 
      ประเภท เบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ  งบประมาณ  7,200.-  บาท (เจ็ด-
     พันสองร้อยบาทถ้วน)  
 
 



-19- 
 
 
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องอื่นๆ 
นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์  ในเรื่องอื่นๆ เชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอครบั 
ประธานสภาเทศบาล    
 
นายบัญญัติ  กองแก้ว   เรียน ประธานสภาเทศบาล ทีเ่คารพ ขอทราบการจัดงานประเพณี 
สมาชิกสภาเทศบาล   บุญบัง้ไฟของเทศบาลต าบลเลิงนกทา ด้วยครับ มีแนวโน้มจะได้จัด 

หรือไม่ ครบั ประชาชนฝากถามครบั เนื่องจากไม่ได้จัดงานมานาน
แล้ว ด้วยสถานการณ์โควิดติดต่อกันระยะยาว เทศบาลก าหนดวัน
จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟได้หรือไม่ ขอความชัดเจนด้วยครบั 

 
นายอิทธิชัยยะ จึงจริโรจน ์ ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผูร้่วมประชุม 
นายกเทศมนตรีฯ ทุกท่าน ครับ ในการจัดงานประเพณีบุญบัง้ไฟเทศบาลจะต้องเชิญ 

สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน ทุกชุมชน ผู้ใหญ่บ้านทัง้ 3 
หมู่ที่อยู่ในพื้นที่ และหมู่ที่ 6 บ้านหนองเม็กที่อยู่ติดพื้นที่ มาร่วม
หารือการจัดงานประเพณี ทั้งนี้จะต้องทราบว่าจังหวัดยโสธร จัด
อาทิตย์ที่ 2 ของเดือน พฤษภาคม 2566 ประมาณวันที่ 12-13 
พฤษภาคม 2566 และเทศบาลต าบลสามแยกทราบมาว่าจดัวันที่ 
28 พฤษภาคม 2566 แนวทางเทศบาลต าบลเลิงนกทา หากจัด
จะจัดให้ยิ่งใหญ่ เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดมาเปิดงาน และเชิญนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รอบๆ มาร่วมด้วยครับ 

 
 
ที่ประชุม   -รับทราบ- 
 
 
นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์  มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเพิ่มเตมิอะไรอกีหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล   เชิญครับ 
 
 
นายกิตติศักดิ์  พิศวง   เรียน ประธานสภาเทศบาล ทีเ่คารพ กระผม ขอเสนอใหเ้ทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล   ด าเนินการขุดลอกคลองระบายน้ าภายในเขตเทศบาล ทัง้หมด 
      ครับ เพื่อให้การระบายน้ าออกจากชุมชนได้รวดเร็วยิง่ข้ึน 
      เนื่องจากใกล้ถึงฤดูฝนแล้ว ครับ 
 
 
นายอิทธิชัยยะ จึงจริโรจน ์  มอบ ผู้อ านวยการกองช่างเปิดฝาทอ่แล้วด าเนินการลอกคลองให้
นายกเทศมนตรีฯ    เรียบร้อย 
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นายเชิดชาญ  นิพรรัมย ์   เรียน ประธานสภาเทศบาล ทีเ่คารพ กระผม ขอเสนอใหเ้ทศบาล 
นายกเทศมนตรีฯ    ได้ด าเนินการอัพเดท เพจเทศบาลให้เป็นปจัจบุันด้วยครับ เช่น 
      ประชาสมัพันธ์กิจกรรมร่วมงานบญุคูณลานอ าเภอเลิงนกทา 
      กิจกรรมพาแลง รางวัลชนะเลิศ เป็นต้น ครับ เพื่อให้ทุกท่านที่เข้า 
     ชมเพจเทศบาล ได้เห็นกจิกรรมของเทศบาล ครับ ขอบคุณครับ 
 
นายอิทธิชัยยะ  จึงจิรโรจน ์  ฝากปลัดเทศบาล แจง้เจ้าหน้าที่รบัผิดชอบด าเนินการให้ด้วย  
นายกเทศมนตรีฯ 
 
 
นางลัดดาวัลย์  ธาตุทอง   เรียน ประธานสภาเทศบาล ทีเ่คารพ ดิฉัน เคยเสนอไฟฟ้าสอ่ง
สมาชิกสภาเทศบาล   สว่างถนนสายใหม่ลงไปล าน้ าเซ 
 
นายอิทธิชัยยะ จึงจริโรจน ์  ท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผูร้่วมประชุม 
นายกเทศมนตรีฯ    ทุกท่าน ที่ท่าน ลัดดาวัลย์ ธาตุทอง เสนอขอไฟฟ้าส่องสว่างถนน 

สายใหมล่งไปล าน้ าเซ ขอน าเรียนให้ทีป่ระชุมได้รับทราบว่า
เทศบาลได้บรรจุไว้ในแผนพฒันาท้องถ่ินแล้ว เป็นแบบไฟฟ้าส่อง
สว่าง LED (อออินวัน) ขณะนี้ยังไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อ ครับ 

 
นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์  เชิญท่านอื่น เสนอครบั 
ประธานสภาเทศบาล 
 
 
นายศาสตรพงษ์  กองศรีมา  เรียน ประธานสภาเทศบาล ทีเ่คารพ โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา  
ผ.อ.ร.ร.ท.ต.เลงินกทา   ขอรายงานความเคลือ่นไหว ทางด้านบุคลากรทางการศึกษา ให้ที่ 

ประชุมได้รบัทราบ ดังนี้ ครบั ในปี พ.ศ. 2566 โรงเรียนฯ มี
บุคลากรทางการศึกษาเพิ่ม จ านวน 6 ท่าน และในเร็วๆ นี้ จะมีมา
เพิ่มอีก 2 ท่าน ครับ และมบีุคลากรทางการศึกษา ลาออก จ านวน 
1 ท่าน คือ นายจาหมื่น แสงทองเวหา ต าแหน่ง ครูช านาญการ
พิเศษ โรงเรียนขอขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลเลิงนกทา 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ได้อนุมัติให้จัดซื้อเครือ่งแต่ง
กายลูกๆ นักเรียน หนังสือเรียน ตลอดจนอุปกรณ์การเรียนทั้งหมด 
รวมถึง ทีวี เป็นต้น และขอขอบคุณสภาเทศบาลได้อนุมัตเิงนิ
งบประมาณระบบไฟฟ้า และขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาล  
หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน ที่ได้ใหก้ารสนับสนุนขวัญและ
ก าลังใจในงานกีฬาสีของโรงเรียนในรอบหนึ่งปทีี่ผ่านมา ครบั 
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นายพัชรพงษ์  ศรีสงวนพาณิชย ์ มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอกีหรือไม่ เชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
 
ที่ประชุม     -ไม่มี- 
 
นายพัชรพงษ์ ศรีสงวนพาณิชย์  ถ้าไม่มีการประชุมได้ประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว กระผม 
ประธานสภาเทศบาล   ขอขอบคุณ ท่านนายกเทศมนตรีต าบลเลิงนกทา คณะผู้บริหาร 
      และผูร้่วมประชุมทกุท่าน และขอเชิญทุกท่านร่วมรับประทาน 
     อาหารเที่ยงด้วยกัน ครบั 
 
ปิดประชุม เวลา  12.10 น. 
 

                              
 

                                 (นางสาวธัญชนก  ผ่านเมือง) 
                                 เลขานุการเทศบาลต าบลเลงินกทา 
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